

## สรุปข่าวประจำวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๖

### สื่อสิ่งพิมพ์

- “คนแม่สะเรียง” ผวมลพิษซ้ารอย-ปักหลักด้านผุดโรงโม่กลางป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐° ๑๐ ก.ค. ๖๖ หน้า ๑๑)
- DMT ผนึก SET ปลุกป่าต้านปัญหาภัยแล้ง (ไทยโพสต์ ๙ ก.ค. ๖๖ หน้า ๗)

### สื่อออนไลน์

- ชาวบ้านผืนป่ากำลัง ‘ทูปประชามติเท็จ’ สกัดทุนกึ่งหันลมไฟฟ้ารุกที่ดินทำกิน (ไทยโพสต์ 9 ก.ค. 66 [www.thaipost.net/district-news/411346/](http://www.thaipost.net/district-news/411346/))
- หนุนสร้าง “ป่าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน สร้างระบบนิเวศน์บริการ (โลกวันนี้ 10 ก.ค. 66 [www.lokwanee.com/web2013/?p=453485](http://www.lokwanee.com/web2013/?p=453485))
- กก.4 บก.ปทส.สนธิกำลัง จับชาวบ้านบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโฮ่อง (บ้านเมือง 8 ก.ค. 66 [www.banmuang.co.th/news/region/335883](http://www.banmuang.co.th/news/region/335883))
- บุกรุกป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี กว่า 40 ไร่ ชาวบ้านไม่กล้าให้ข้อมูล หวั่นผู้มีอิทธิพล (มติชน 8 ก.ค. 66 [www.matichon.co.th/region/news\\_4069064](http://www.matichon.co.th/region/news_4069064))
- “ยุทธพล” ลงพื้นที่ อช.แก่งกระจาน เตรียมพร้อมจัดใหญ่งาน World Ranger Day (บ้านเมือง 8 ก.ค. 66 [www.banmuang.co.th/news/region/335925](http://www.banmuang.co.th/news/region/335925))
- ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสมาชิกเครือข่ายจากทั้ง 13 อำเภอร่วมรับมอบ เพื่อนำไปใช้ป้องกันไฟป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เดลินิวส์ 10 ก.ค. 66 [www.dailynews.co.th/news/2506192/](http://www.dailynews.co.th/news/2506192/))

## “คนแม่สะเรียง”ผวามลพิษซ้ารอย-ปักหลักต้านผุดโรงโม่กลางป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ



**แม่ฮ่องสอน** - ชาวแม่สะเรียงเดินทางด้านผุดโรงโม่หินกลางป่าชุมชน-ป่าต้นน้ำ ผวดตองนอนดมฝุ่น-ฟังเสียงระเบิดซ้ารอยเดิม..จึงถามป่าไม้ชาวบ้านร่วมพื้นฟูผืนป่าโรงโม่เก่ามา 20 กว่าปี จนได้รางวัลระดับ จว.กลับขีดเส้นเป็นป่าเสื่อมโทรม-ถามอุตสาหกรรมฯ ขอประทานบัตรกันถูกต้องหรือไม่ วอนผู้ว่าฯ ทบทวน

ชาวแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และผู้คนที่อาศัยอยู่รอบป่าชุมชนบ้านโป่งคอยช้าง รอยต่อระหว่างบ้านโป่งคอยช้าง หมู่ 13 ต.บ้านภาค และบ้านแพะ หมู่ 3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ยังคงเคลื่อนไหวคัดค้านการอนุญาตสัมปทานเหมืองแร่หรือโรงโม่หินให้กับภาคเอกชนที่ขอเข้าทำประโยชน์ และเชื่อว่าจะต้องมีผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในอนาคต แม้อันอดีต 20 กว่าปีที่ผ่านมานี้ พื้นที่บริเวณนี้เคยมีการทำเหมืองมาแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันธรรมชาติได้ฟื้นตัวกลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน ที่ชาวบ้านช่วยกันรักษา

ล่าสุด นายทองทิพย์ แก้วใส แกนนำ พร้อมภาคประชาชนชาวแม่สะเรียง เดินทางสู่-คัดค้านเต็มรูปแบบในการคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างบ้านโป่งคอยช้าง หมู่ 13 ต.บ้านภาค และบ้านแพะ หมู่ 3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง รวมตัวเข้าพบนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันหนังสือ-ยืนยันเจตนากรณีคัดค้านประทานบัตรเหมืองแร่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังและรับหนังสือเรียกร้อง

นายทองทิพย์ แก้วใส ตัวแทนภาคประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า อดีตเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ป่าบ้านโป่งคอยช้าง เคยเป็นเหมืองเก่า (2540) แต่ปัจจุบันป่า

ได้รับการดูแลจากชาวบ้าน จนฟื้นคืนกลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าชุมชนของบ้านโป่งคอยช้าง ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งกฎระเบียบป้องกัน อนุรักษ์ รักษาผืนป่า และเป็นป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนมาช้านานตั้งแต่ยกเลิกการทำเหมืองเก่า

หลังจากการดูแลผืนป่าของชาวบ้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ป่าชุมชนบ้านโป่งคอยช้างได้รับรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างในระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการประกวดป่าชุมชน โครงการกล้ายิ้ม “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2553 ซึ่งร่วมขับเคลื่นโดยกรมป่าไม้ แต่กลับถูกจัดเป็นป่าเสื่อมโทรม

“พวกเราเราพบผู้ว่าฯ อุตสาหกรรมจังหวัด และป่าไม้แม่ฮ่องสอนก็เพื่อติดตามความคืบหน้า หลังได้ยื่นเรื่องคัดค้านว่ามีผลอย่างไรบ้าง ผู้ว่าฯ มีแนวทางช่วยเหลือความเดือดร้อนของคนแม่สะเรียงอย่างไร ถามอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ประเด็นเรื่องการขอประทานบัตรมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบหรือไม่”

แม้ว่าประชาชนในพื้นที่สัมปทานจะไม่มีพื้นที่ที่มีโฉนดตามหลักเกณฑ์ แต่ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากยาวนานโดยตรง

ขณะที่ป่าไม้ก็จะถามว่าจริงๆ แล้วพื้นที่ป่าที่ได้รับการประทานบัตรนั้น เป็นป่าเสื่อมโทรมจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวแม่สะเรียงต้องการที่จะรู้คำตอบ

ทั้งนี้ ชาวแม่สะเรียงได้มีการรวมตัวคัดค้านและยื่นหนังสือผ่านอำเภอแม่สะเรียง มีการเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนการคัดค้านอย่างชัดเจนต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พร้อมกันนี้ ได้มีการทำประชาคม 6 หมู่บ้าน ทั้งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย บ้านโป่งคอยช้าง บ้านแพะ บ้านนาคว บ้านทุ่งพร้าว บ้านท่าข้าม บ้านปากกล้วย ซึ่งทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน 100% ที่จะคัดค้านการขอประทานเหมืองแร่ในครั้งนี้

สำหรับพื้นที่การขอประทานบัตรนั้น นายทองทิพย์

กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามใบอนุญาตขอทำเหมืองแร่อยู่ในพื้นที่ เขตรอยต่อระหว่างบ้านโป่งดอยช้าง ต.บ้านกาศ และบ้านแพะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บนเนื้อที่ 132-0-97 ไร่ เป็นพื้นที่ขอประทานบัตร 1/2565 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

บริษัทได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องบ้านโป่งดอยช้างครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ชี้แจงนโยบายชาวบ้านในรัศมีการดำเนินการของเหมืองแร่ 500 เมตร ทึ่งงทวิศวกรรมเหมืองแร่ของบริษัทฯ ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ไม่มีแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 และ 3 บริเวณจุดสัมปทานบัตรกับพื้นที่ชุมชนและตัวอำเภอแม่สะเรียงห่างกันไม่ถึง 1 กิโลเมตร

ชาวบ้านย่อมมีความกังวลผลกระทบที่จะได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการส่งผลกระทบต่อป่าที่ถูกทำลาย มลพิษทางอากาศ หรือมลพิษทางเสียง แรงแสงสะท้อนของการระเบิด รัศมีการกระจายของฝุ่นละออง จะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแม่สะเรียงอย่างแน่นอน

ประกอบกับพื้นที่ใกล้จุดประทานบัตร มีส่วนราชการสถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน วัด โบสถ์ โรงพยาบาล หากมีการอนุญาตประทานบัตรในระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ย่อมส่งผลกระทบต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน เหมือนคนแม่สะเรียงต้องตายทั้งเป็น จึงเป็นเรื่องที่ต้องรวมตัวกันคัดค้าน เพื่อไม่ให้เกิดการทำเหมืองแร่ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงอีกต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยภายหลังจากรับทราบปัญหาจากทุกฝ่ายว่า จังหวัดก็ทราบว่าชาวแม่สะเรียงเองไม่สบายใจเลยเชิญมาพบปะหารือกันตามที่ร้องขอพบกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากกรณีที่มีคนยื่นขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่ว่าจะสามารถยุติการดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

เบื้องต้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ที่รับเรื่องนั้นก็ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่กระบวนการยังต้องอีกหลายขั้นตอน ทั้งการรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA) คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ ทั้งในทางบวกและทางลบจากการดำเนินการในพื้นที่ การขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งหากไม่ผ่านขั้นตอนนี้ก็ยากที่จะไปต่อได้

การยื่นหนังสือคัดค้านตามขั้นตอน จังหวัดก็ได้รับเรื่องนี้ไว้แล้ว จากนั้นก็ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมกับชี้แจงทุกขั้นตอน-ความคืบหน้า ก็จะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ เพราะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองแห่งความสุข มีทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ที่จะต้องเอาความห่วงใยของประชาชนมาพิจารณา ก่อนที่จะดำเนินการอย่างไรต่อไป.







# ชาวบ้านผีนึกกำลัง 'ทุบประชาคมเท็จ' สกัด กุนกึ่งหันลมไฟฟ้ารุกที่ดินทำกิน

9 กรกฎาคม 2566 เวลา 21:04 น.



กลุ่มอนุรักษ์ฯ ชัยน้ำคำป่าหลาย มุกดาหาร ผีนึกกำลังทำประชาคมหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย สกัดการรุกคืบของนายทุนกึ่งหันลมไฟฟ้าเข้ามายึดที่ดินทำกิน หลังต่อสู้มาอย่างยาวนานจากนโยบายทวงคืนผืนป่าที่กรมป่าไม้ตรวจยึดผิดพลาด

9 ก.ค. 2566 – ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของประชาชนที่รวมตัวกันในนาม กลุ่มอนุรักษ์น้ำชัยคำป่าหลายและชาวบ้านบ้านแก้ง หมู่ 5 บ้านนาคำน้อยหมู่ 6 บ้านโนนคำ หมู่ 13 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมือเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บ้านก้านเหลือง หมู่ 2 และ หมู่ 4 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดเดียวกัน ที่ล่าสุดได้จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม บริษัท ๕๕๕ กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงที่สอง ท้องที่ตำบลคำป่าหลาย ณ ศาลาประชาคม หมู่ 13

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา นายพรภิรมณ์ อูระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม กรณี หมายตักการในการคุ้มครองความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิฯ ณ ที่ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานประชาคมหมู่ 13 โดยมีรายชื่อประมาณ 200 คน เพื่อยื่นแนบคำขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนฯเรียบร้อยแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเข้ารายงานดังกล่าว ชาวบ้านจึงได้ทราบว่าเป็นการกล่าวอ้างถึงการทำประชาคมเท็จ เพราะการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 65 ที่นายความบริษัทฯ และนายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร ร่วมเข้ามาทำการประชุมที่ศาลาประชาคม หมู่ 5 โดยชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมประชุมเข้าใจว่าเป็นเวทีชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม แต่กลับกลายเป็นว่าทำเวทีประชาคมและนำไปประกอบเพื่อยื่นคำขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนฯจนได้รับใบอนุญาต

อีกทั้งยังปรากฏตามสื่อสาธารณะโดยมีตัวแทนบริษัทฯอ้างว่าได้ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน มีมติเห็นด้วยกับโครงการ และมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคมอีกประมาณ 400 คน ที่สนับสนุนโครงการ

ทั้งที่ในความเป็นจริงชาวบ้านในพื้นที่ต่างทราบกันดีว่าบริษัทฯไม่เคยจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียว และในวันที่บริษัทฯเข้ามาประชุมมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 20 คน ซึ่งชาวบ้านก็ได้อธิบายในเบื้องต้นแล้วว่าไม่ต้องการให้ตั้งโครงการดังกล่าวในพื้นที่เขตป่าสงวนฯ เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการทับพื้นที่ทำกินของราษฎรและพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหานโยบายทวงคืนผืนป่า ที่กรมป่าไม้ทำการตรวจยึด ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนั้นการที่บริษัทฯอ้างรายชื่อเกินจำนวนจริงจากวันประชุมนั้นแสดงว่ามีกระบวนการไม่ชอบมาพากล ระหว่างบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้นำหมู่บ้าน ด้วยการนำรายชื่อชาวบ้านมาสวมใส่หรือลงชื่อในเอกสารภายหลังจากการประชุมชี้แจงข้อมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่จึงจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชุม เพื่อยืนยันเจตจำนงตามสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ และยืนยันต่อเทศบาลตำบลคำป่าหลายตามมติสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 65 ที่สภาฯ มีมติเห็นชอบต่อโครงการดังกล่าว แต่มีเงื่อนไขว่าก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนั้นต้องผ่านประชาคมจากราษฎรในพื้นที่ก่อน และให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ ไม่ให้ทับซ้อนของราษฎร ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ที่ประชุมถือเป็นโมฆะและ/หรือ ให้ดำเนินการตามระเบียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือการประชาคมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 119 คน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 115 เสียง ไม่เห็นด้วยกับการตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม บริษัท ๕๕๕ กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมี แปลงที่สอง ท้องที่ตำบลคำป่าหลาย ส่วนอีก 4 เสียงได้แสดงเจตจำนงขอออกเสียงตั้งแต่ต้นเนื่องจากเป็นประธานในการประชุมและเป็นผู้บังคับคะแนนเสียง

ขณะเดียวกัน ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายและชาวบ้านในพื้นที่ ระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า จะต่อสู้ให้ถึงที่สุด เพื่อปกป้องที่ดินทำกินที่ถูกแย่งยึดแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากนโยบายทวงคืนผืนป่าเพื่อเหมืองแร่หินทราย สู่ BCG โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ทำกินเพื่อยกพื้นที่ให้กับนายทุน.



# หนุนสร้าง“ป่าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน สร้างระบบนิเวศน์บริการ



ในปี พ.ศ.2562 ได้มีการประกาศใช้ “พ.ร.บ.ป่าชุมชน” เป็นฉบับแรก ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” หัวใจสำคัญของการมี พ.ร.บ.ป่าชุมชน คือ การแก้ไขปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ และรวมการส่งเสริมให้มีการทำฝายมีชีวิต เพื่อแก้ไขความยากจนของชาวบ้านที่เกิดจากการที่ประชาชนในชนบทไม่มีสิทธิ์ในการดูแลและพึ่งพาอาศัย และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรป่า



โดย พ.ร.บ.นี้ ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน ซึ่งป่าชุมชนนี้จะต้องเป็นป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐ นอกเขตป่าอนุรักษ์ และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ป่าชุมชน

จากข้อมูลของ กรมป่าไม้ พบว่า มีการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศแล้ว 12,117 แห่ง ชุมชนมีส่วนร่วม 13,855 หมู่บ้าน เนื้อที่รวม 6.64 ล้านไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์จากป่า 3,948,675 คน ครัวเรือน เพิ่มรายได้ จำนวน 4,907 ล้านบาท การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชุมชนเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รวม 42 ล้านตันคาร์บอน การกักเก็บน้ำในดินและการปล่อยน้ำท่า 4.562 ล้านลูกบาศก์เมตร และการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศน์ของป่า 595,857 ล้านบาท กรมป่าไม้ตั้งเป้าสนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มเป็น 15,000 แห่งทั่วประเทศ ชุมชนมีส่วนร่วม 18,000 หมู่บ้าน เนื้อที่รวม 10 ล้านไร่ ในปี 2570

### **สสส.หนุนสร้างป่าชุมชน เน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ**

ที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) กรุงเทพฯ ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ(MOU) สนับสนุนและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชนและฝายมีชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร.ชาติวุฒิ วัจกุล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพประชาชน แต่ปัจจุบันโลกเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกจาก World Economic Forum เมื่อปี 2022 พบว่า ความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดใน 3 อันดับแรกของโลกช่วง 10 ปีต่อจากนี้ คือ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ชัดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) คุณภาพอากาศเลวร้าย โดยเฉพาะภาคเหนือติดอันดับเมืองคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกหลายวันติดต่อกัน แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว “ป่าชุมชน” เป็นอีกหนึ่งของกลไกที่สามารถจัดการปัญหานี้ได้ โดย สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนตามฐานทรัพยากรของพื้นที่ รวมถึงหนุนเสริมกลไกบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ พร้อมพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดการสร้างรายได้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากป่าชุมชนคาร์บอนเครดิตให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของป่าที่มากกว่าสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสุขภาพอย่าง

ยังยืนด้วย “ สสส.อย่างเข้าสู่ปีที่ 21 ซึ่งทาง สสส.ได้พยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตามปรัชญาของ สสส. คือ การสร้างนำซ่อม ทำให้มีภูมิคุ้มกันด้านทาน สำหรับโครงการนี้ตนมองว่าเป็นการสร้างศักยภาพให้ชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งที่ดีที่เริ่มต้นด้วยตนเองทำให้ชุมชนเข้มแข็งและช่วยกันช่วยเหลือกันได้และมีภาคีเข้ามาช่วย ซึ่งจะทำอย่างไรให้คนเห็นปัญหาแล้วอยากมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนมาร่วมแก้ไข ปัญหา สุดท้ายป่าชุมชน คือชีวิตของผู้คนในพื้นที่เป็นการทำงานอย่างมีทิศทางและมีการกระจายอำนาจ” นายชาติวุฒิชัย กล่าว

### ลงทุน 3 ล้าน ได้ค่าตอบแทน 21 ล้าน

นายเดโช ไชยทัฬห ประธานคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนป่าชุมชนและฝายมีชีวิต พอช. กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการป่าชุมชนและฝายมีชีวิต จะดำเนินกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม 1. อนุรักษ์และแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนและฝายมีชีวิต 2. บริหารจัดการน้ำของชุมชน 3. พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่าย 4. ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนและฝายมีชีวิตบนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น การเชื่อมโยงเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะใช้งบประมาณดำเนินการรวม 3,498,000 บาท แต่จะสามารถตีเป็นมูลค่าการตอบแทนทางสังคมได้กว่า 21 ล้านบาทในการขับเคลื่อนปีที่ 1 และต่อยอดการดำเนินการของชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่ออีกอย่างน้อย 5 ปี นอกจากนี้ จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการบริหารป่าชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน และเป็นส่วนหนุนเสริมให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน คณะทำงานชุดนี้จะทำหน้าที่ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและอยากจัดตั้งป่าชุมชน รวมทั้งชุมชนที่จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว จัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและฝายมีชีวิต และใช้ประโยชน์จากป่าตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องประมาณ 15 แห่งภายในปีนี้ และนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ พอช. กล่าวว่า ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกต้นไม้ได้ประมาณ 200 ต้น ได้ต้นละ 2-3 หมื่นบาท จะได้มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท หาก 1 ชุมชนปลูก 1,000 ไร่ จะสร้างมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปใน 3 ปีด้วยมือเรา และในอนาคตจะมีการต่อยอดในพื้นที่ป่าชายเลนที่สามารถจัดทำแผนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างพื้นที่สีเขียว ป่าไม้ ประเทศไทยจะอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็จะอยู่ดีมีสุข



## สอพ.สร้างป่าชุมชนตัวอย่างสร้างสิ่งแวดล้อม เสริมรายได้

นายจีระศักดิ์ ตรีเดช (ดีว) นายกสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ) กล่าวว่า การเกิดป่าชุมชนในพื้นที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสูญเสียขึ้นมา และเมื่อมีการสืบค้นหาข้อมูลของการเกิดภัยพิบัติ ชาวบ้านจึงได้มาชวนตนเองให้มาร่วมกันปลูกป่าชุมชนขึ้นมา ต้องย้อนกลับไปว่า การชะล้างของหน้าดินมีความสูญเสียหน้าดินประมาณ 20 ตันต่อไร่ต่อปี มีภาวะความอ่อนไหวและความเสี่ยงรวมถึง ความเปราะบางของพื้นที่ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติได้ นอกจากนี้มีการเชื่อมโยงกับปัญหาต่างๆ เช่น ไม่มีน้ำดื่ม น้ำกิน จึงเกิดป่าชุมชนที่เป็นระบบนิเวศขึ้นมา รวมถึงเรื่องอาหาร จึงเกิดระบบนิเวศบริการขึ้นมา

การทำงานเริ่มจาก พื้นที่ปลูกป่าชุมชนเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นป่าละเมาะ เราจึงเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมกันมาช่วยกันปลูกป่า ทั้งนายอำเภอ ตำรวจ ทหาร รวมถึงชาวบ้านและท้องถิ่น เราเริ่มปลูกกันตั้งแต่ผู้ว่าราชการปัจจุบันเป็นนายอำเภอ แก่ก็อยากจะทำป่าที่เราปลูก จากพื้นที่ที่มีการไหลของหน้าดินมาเยอะ เราไม่สามารถปลูกพืชโตเร็วได้ จึงหันมาปลูกไม้ ซึ่งจะช่วยชะลอการไหลของหน้าดินได้ ประโยชน์ที่ได้คือ หน่อไม้ที่ได้ใช้ทั้งเพื่อบริโภคและขาย ชาวบ้านไม่ต้องนอนแบบหวาดผวามีน้ำหลาก เพราะพื้นที่ชาวบ้านอยู่ต่ำกว่า ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

เดิมการสูญเสียหน้าดิน ที่มีตะกอนแขวนลอยไหลลงมาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นจำนวนมากทำให้เขื่อนป่าสักฯ มีความจุจำนวน 96 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ถ้าดินตะกอนมาทับถมที่เขื่อนป่าสัก จะทำให้เวลาที่น้ำป่าไหลหลากลงมา ทำให้เขื่อนจุน้ำได้น้อย จะทำให้หน้าท่วมอย่างรวดเร็วภายในปี2554 ป่าสักฯจะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคนอยุธยา คนกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันกักเก็บหน้าดิน จะทำให้เกิดระบบนิเวศบริการที่สมบูรณ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำ

นายจีระศักดิ์ กล่าวว่า ในพื้นที่ของตนเองเป็นป่าปลูกที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ซึ่งในอดีตน้ำดื่มยังไม่มี พอเราฟื้นฟูป่าขึ้นมา ปรากฏว่าชาวบ้านเริ่มมีน้ำดื่ม น้ำกินในหมู่บ้าน และสามารถนำน้ำไปใช้ในเรื่องการเกษตร ตอนนี้พวกเราเลยคิดเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับพื้นที่การเกษตรด้วย และคิดถึงพื้นที่ป่ารอยสวน เพราะว่า จะลดการใช้ประโยชน์จากป่าก็จะต้องไปทำเรื่องของการพึ่งตนเองเป็นอันดับแรก

## กก.4 บก.ปทส.สนธิกำลัง จับชาวบ้านบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโง่ง

วันเสาร์ ที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2566, 10.37 น.



### จับชาวบ้านบุกรุกป่าสงวนฯ

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.4 บก.ปทส.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบ้านโง่ง , เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ 33 , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านโง่ง และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโง่ง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลพ.4 ได้ร่วมกันจับกุม นายธนทัต อายุ 24 ปี ชาวบ้าน ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโง่ง จ.ลำพูน ขณะกำลังได้ใช้เครื่องตัดหญ้าของกลางทำการตัดหญ้า และนางเนียมศรี อายุ 57 ปี ชาวบ้าน ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโง่ง จ.ลำพูน กำลังใช้มีกดาบหญ้า อยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโง่ง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโง่ง จ.ลำพูนที่เกิดเหตุยังเลื่อยโซยนต์ 2 เครื่อง และเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง , อาวุธปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง จากการตรวจสอบพบว่าการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ป่าถาวรป่าบ้านโง่ง อยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโง่ง จากการสอบสวนทราบว่าทั้งสองได้แผ้วถางผืนป่าบริเวณดังกล่าวเพื่อทำสวนเกษตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวถูกบุกรุก เนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ 0 งาน 36 ตารางวา

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาพร้อมกัน มีเลื่อยโซยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ , ร่วมกัน ก่อสร้าง อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ , ร่วมกันยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่า ทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ , ฐาน “ร่วมกัน มีซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านโง่งดำเนินคดีต่อไป

# บุกรุกป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี กว่า 40 ไร่ ชาวบ้านไม่กล้าให้ ข้อมูล หวั่นผู้มีอิทธิพล

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 - 08:38 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#) [Copy Link](#)



## บุกรุกป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี กว่า 40 ไร่ ชาวบ้านไม่กล้าให้ข้อมูล หวั่นผู้มีอิทธิพล

วันที่ 7 ก.ค.66 นายสุชาติ บัวบาง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วยนายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี จ.ส.อ.เดชวิทย์ แยมศรีบัว เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ราชบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ และผู้นำชุมชนของหมู่บ้านหนองปากทาง หมู่ 6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ได้เข้าตรวจสอบที่บริเวณป่าบ้านหนองปากทาง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี หลังได้รับแจ้งในระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่การเปลี่ยนแปลง ของกรมป่าไม้พบว่าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกจำนวนมาก จึงเข้ามาตรวจสอบโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จึงพบว่าป่าแห่งนี้ถูกลักลอบแผ้วถางในลักษณะการเปิดป่าเป็นพื้นที่กว้าง ต้นไม้ใหญ่รวมทั้งต้นไผ่ถูกตัดโค่นล้มลง ไม่บางส่วนถูกขนย้ายออกไปด้านนอกแล้ว





นายสุชาติ บัวบาง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เข้ามาตรวจสอบอยู่หลายครั้ง ซึ่งในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเรื่องการผ่นผืนและการอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องสิทธิการทำกินในพื้นที่ป่า จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบบริเวณนี้ แต่ทางกรมป่าไม้ได้มีการตรวจสอบโดยใช้ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกจึงได้เข้ามาตรวจสอบ จึงพบว่ามี การบุกรุกจริง เมื่อตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดพบว่าพื้นที่ป่านั้นถูกบุกรุกแผ้วถางไปแล้วมากกว่า 40 ไร่ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ เพื่อจะได้หาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแล้วได้เข้าพูดคุยกับชาวบ้านรายหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ทำกินอยู่บริเวณทางเข้าเพื่อหาข้อมูลของผู้ที่เข้าไปบุกรุกป่า แต่ชาวบ้านบอกว่า ทราบว่าใครเข้ามาบุกรุก และไม่กล้าที่จะให้ข้อมูล เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตนและครอบครัว เพราะที่ผ่านมาก็เคยเกือบจะถูกทำร้ายเพราะมีปัญหาเรื่องเส้นทางเข้าออกพื้นที่ จนต้องยอมให้นายทุนคนดังกล่าวนั้นรุกกล้าเข้ามาในพื้นที่ตนเอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าออก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวไปพูดคุยเพียงลำพังเพื่อให้ชาวบ้านคนดังกล่าวเกิดความสบายใจ และหากทราบว่าเป็นใครก็จะต้องหาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงในการที่จะดำเนินคดีต่อไป

## “ยูทพล” ลงพื้นที่ อช.แก่งกระจาน เตรียมพร้อมจัดใหญ่งาน World Ranger Day

วันเสาร์ ที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2566, 19.00 น.



เมื่อวันที่ 8 ก.ค.66 ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายชาติวี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี นายบุญเกื้อ แจ่มดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ลงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตรวจสอบติดตามความพร้อมการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก หรือ World Ranger Day ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค.66 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมี นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว





ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวว่ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก หรือ World Ranger Day เป็นวันระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าซึ่งบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นการร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่มีความเสียสละในการปกป้อง รักษาผืนป่า พร้อมกันนี้ได้นำข้าวสาร จำนวน 300 ถุง มามอบให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย





ขณะที่ นายณรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รท.อทช.) นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงาน ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A.Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค.66 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมงาน 100 คน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการโดยนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานลาดตระเวนป่าชายเลนเชิงคุณภาพ (Smart Mangrove Patrol) และนำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่มาร่วมจัดแสดงในวันงาน อีกด้วย

## โซเซียลอัพเดท...

มาเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยเรื่องราวดี ๆ กับ "โซเซียลอัพเดท" กันดีกว่า พื้นที่ที่รวบรวมไฮเวนท์ งานสังคมที่มีมาให้อ่านกันอย่างเต็มอิ่ม..ส่องกันแล้วอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ...

📅 10 กรกฎาคม 2566 ⌚ 8:35 น. 📌 CSR, ธุรกิจ, ประชาสัมพันธ์



รองรักษา พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง วิทย์สื่อสาร และโดรนสื่อสาร แก่ สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ. ลำปาง โดยมี อนุชาติ สุปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสมาชิกเครือข่ายจากทั้ง 13 อำเภอร่วมรับมอบ เพื่อนำไปใช้ป้องกันไฟป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...